



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

KỶ HỢP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận về 2 dự thảo luật



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp bằng hình thức trực tuyến.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, ngày 21/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội nghe và thảo luận trực tuyến về 2 dự thảo luật quan trọng.

Đại biểu đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đại biểu Bùi Quốc Phong, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu đề nghị Chính phủ trong tổ chức thực hiện cần có lộ trình cụ thể cả về phương án triển khai và nguồn lực bảo đảm để hạn chế tối đa việc xáo trộn khi Luật có hiệu lực thi hành. Đề nghị ban soạn thảo cụ thể hóa chi tiết khoản bổ sung trách nhiệm của

(Xem tiếp trang 4)
THU THỦY

Toàn tỉnh tập trung khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn

Đợt mưa lớn vừa qua đã làm 1.200ha cây màu vụ đông ứ đọng lại, đồng thời tích cực chăm sóc để cây phục hồi lại.

Đợt mưa lớn vừa qua, xã Thụy Bình có 5ha lúa mùa bị đổ, 10ha cây màu vụ đông ứ đọng ứ ẩm chủ yếu là bí xanh và dưa các loại nhất trồng bị ngập úng, dập nát không còn khả năng phục hồi. Ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc

HTX SXKD DVNN xã cho biết: Vụ đông này, toàn xã phần đầu trồng 130ha cây màu vụ đông nhưng khả năng sẽ khó hoàn thành do nhiều diện tích cây màu bị thiệt hại. HTX đang có chủ trương đưa một số giống cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây vào trồng để bù lại diện tích cây ứ ẩm đã bị thiệt hại. Nhưng vấn đề là giống khoai tây có giá thành cao

sẽ khó để vận động nông dân tổ chức trồng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ về giống cho các địa phương có cây màu vụ đông bị thiệt hại. Từ đó, giúp người dân phục hồi sản xuất cây màu cũng như để xã hoàn thành mục tiêu gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch.

(Xem tiếp trang 2)
NHÓM PHÓNG VIÊN



Nông dân các địa phương trong tỉnh tích cực thu hoạch lúa mùa.

Thái Bình có khoảng 50 tổ chức, cá nhân tích tụ từ 10ha trở lên

Đó là thông tin đưa ra tại hội nghị sản xuất trồng trọt quy mô lớn liên kết doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua chế biến, tiêu thụ nông sản tại tỉnh Thái Bình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng ngày 21/10. Lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố; đại diện một số công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và 70 hộ, tổ chức sản xuất trồng trọt quy mô lớn trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

Trong lĩnh vực trồng trọt, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư tích tụ, thuê mượn ruộng đất với quy mô lớn để sản xuất hàng hóa. Diện tích tích tụ, thuê mượn ngày càng nhiều, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ - chế biến quy mô lớn ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Thống kê sơ bộ toàn tỉnh hiện có trên 600 tổ chức, cá nhân có

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUỖN

VŨ THƯ Bảo vệ 158,7ha lúa nếp bở

Huyện Vũ Thư hiện có 158,7ha lúa nếp bở ở xã Duy Nhất đang trong giai đoạn chắc xanh. Do ảnh hưởng mưa lớn và gió mạnh từ bão số 7 vừa qua, toàn bộ diện tích lúa nếp bở bị đổ, ngập úng nặng, nếu không tiêu úng kịp thời sẽ gây thất thu.

Những ngày qua, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với xã Duy Nhất tiến hành nhiều biện pháp tiêu úng cứu lúa. Địa phương tiến hành đắp bờ, khoanh vùng, vận hành 5 máy bơm cố định, 1 máy bơm di động bơm tiêu 24/24 giờ trong 4 ngày từ ngày 17 - 20/10. Kết hợp với bơm tiêu đồng loạt, xã vận động nhân dân tiến hành giải tỏa toàn bộ hệ thống kênh mương phục vụ tiêu thoát nước tự chảy từ nội đồng ra sông. Đối với diện tích lúa đổ, vận động nhân dân tiến hành buộc dựng để tránh nằm bẹp trên nước, gây thối hỏng, lá lúa. Đến ngày 20/10, gần 100% diện tích lúa nếp bở của xã Duy Nhất đã được tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn. Đây là giống lúa cho giá trị kinh tế cao, việc bảo vệ an toàn cây lúa góp phần bảo đảm năng suất, hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân.

QUỲNH LƯU

QUỲNH PHỤ Tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ, ngày 11/10, trên địa bàn huyện có 2 hộ chăn nuôi lợn tại thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo xuất hiện lợn ốm, chết có biểu hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng đàn 9 con, 2 con ốm, 2 con chết. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn của 2 hộ trên để xác minh, kết quả, cả 2 mẫu đều dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

UBND huyện Quỳnh Phụ đã ra công văn chỉ đạo, tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát. Trong đó, yêu cầu xã Quỳnh Bảo thực hiện tiêu hủy ngay đàn lợn đã bị bệnh và quản lý hồ chôn theo đúng quy định của cơ quan chuyên môn. Khẩn trương tiến hành tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi có lợn ốm chết và trên toàn bộ địa bàn xã.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi theo dõi đàn vật nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Hạn chế tái đàn trong thời gian dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm công tác kê khai chăn nuôi theo quy định. Tiến hành kiểm tra, rà soát đàn vật nuôi; kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật và thịt động vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật. Trong trường hợp vật nuôi chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng của xã và huyện để khoanh vùng, xử lý, nghiêm cấm giấu diếm, bán chạy lợn ốm, lợn chết. Các cơ quan chức năng của huyện phân công cán bộ bám nắm địa bàn, phối hợp với các địa phương kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý khi có dịch bệnh. Quỳnh Phụ huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng hóa chất, với bộ để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.

TRINH CƯỜNG

Hướng dẫn chi cho công tác phòng, chống thiên tai

(chinhphu.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.



Ảnh minh họa

Theo đó, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổ giúp việc của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ban Chỉ huy cấp Bộ, Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp bộ.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan được giao nhiệm vụ Ban Chỉ huy, bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực

(Xem tiếp trang 4)

Hơn 240 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Những ngày qua, các tỉnh, thành phố miền Trung liên tục hứng chịu những đợt mưa lũ và sạt lở đất khiến hơn 100 người chết và mất tích, hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh hoang tàn nhà ở và tài sản vì bị lũ cuốn trôi, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình đã phát động hội viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, là lành đùm lá rách, quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần gửi tới bà con. Sau 4 ngày phát động, đến sáng ngày 21/10 Hội đã tiếp nhận sự ủng hộ của 72 doanh nhân với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng. Vì miền Trung ruột thịt, hiện nay các doanh nhân trẻ trong tỉnh vẫn tiếp tục đăng ký ủng hộ. Dự kiến, ngày 31/10 toàn bộ số tiền và quà của các doanh nhân sẽ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trực tiếp đưa vào miền Trung để trao tới tay đồng bào chịu thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất gây ra.

KHẮC ĐUẤN

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN MỞ RỘNG TRANH CÚP BÁO THÁI BÌNH

Thành công mùa thứ hai

(Xem trang 3)



Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá

(Xem trang 3)